



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
เรื่อง วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงออกประกาศเรื่องวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
เรื่อง วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่
๑	ภายในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวออกประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) เรื่องวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (๒) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒	ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ส่งประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อให้บุคลากรผู้สนใจเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นและบุคคลทั่วไปทราบ และหากมีประเด็นข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานอธิการบดี โทร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๔๕	ส่งประกาศไปยังหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓	วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	การรับสมัคร (๑) ให้ผู้สนใจกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หรือ (๒) กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : istsru@hotmail.com ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.	ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่
๔	ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	เมื่อสิ้นสุดเวลาการรับสมัครฯ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวรวบรวมรายชื่อผู้สมัครฯ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ	ห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๕	ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครฯ	ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖	ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๗	ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดทำข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๘-พ.ศ. ๒๕๗๑) ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวกำหนด และส่งเอกสารข้อมูล ประวัติฯ จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมกับแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น ที่บันทึกข้อมูลประวัติฯ มาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ	ห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๘	วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	การแสดงวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (คนละไม่เกิน ๓๐ นาที) ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และตอบคำถามของคณะกรรมการสรรหาฯ (คนละไม่เกิน ๑๐ นาที)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๙	ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวพิจารณาข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) และพิจารณากลับกรองตามเกณฑ์การเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ไม่เกิน ๒ รายชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่
		ท่องเที่ยว โดยเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรเสนอสมามหาวิทยาลัยพิจารณา ๒. ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	
๑๐	ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จัดทำเอกสารข้อมูลประวัติฯ ของผู้ได้รับการคัดเลือก (ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลประวัติฯ ที่เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ) และส่งเอกสารข้อมูลประวัติฯ และแผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยวในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ของผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการสมามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องสำนักงานสมามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งให้นายกสมามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสมามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนการประชุมสภาฯ	ห้องสำนักงานสภาฯ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
๑๑	วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยวเสนอชื่อบุคคลฯ ต่อสมามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์ต่อสมามหาวิทยาลัย (คนละไม่เกิน ๑๐ นาที)	ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน อธิการบดี และ ประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
การท่องเที่ยว